

TONIA JAEGGI

Tại sao quý vị lại chọn sống tại CFISD?

Tôi đã sống tại Cy-Fair ISD cả cuộc đời và tốt nghiệp từ Trường Trung Học Phổ Thông Cy-Fair. Mẹ đẻ và mẹ kế của tôi đã dạy ở Cy-Fair ISD hơn 30 năm. Tôi quyết định nuôi dạy các con mình tại Cy-Fair ISD để giúp chúng có được cơ hội mà Cy-Fair ISD mang lại cho tất cả học sinh. Tôi tin rằng Cy-Fair ISD là học khu hàng đầu về an ninh, giáo dục và mỹ thuật. Cy-Fair ISD vẫn luôn là ngôi nhà của tôi và sẽ luôn là ngôi nhà của tôi.

Quý vị hiện có làm tình nguyện viên tại CFISD không? Nếu có, tại (các) trường học nào?

Tôi hiện là tình nguyện viên cho Trường Trung Học Cơ Sở Goodson, Trường Trung Học Cơ Sở Labay và Trường Trung Học Phổ Thông Cy-Ridge. Tôi là Cố Vấn tại Trường Trung Học Cơ Sở Hopper và tôi là thành viên trong Ủy Ban CPOC của Trường Tiểu Học Robison và Trường Trung Học Cơ Sở Goodson.

Quý vị đã từng làm tình nguyện viên tại CFISD trước đây chưa (nêu rõ các năm)?

Với tư cách là Tình Nguyện Viên Toàn Cầu, tôi đã làm các công việc tình nguyện tại hơn 30 trường học ở CFISD trong 9 năm qua và có hơn 5,000 giờ tình nguyện.

Liệt kê các hoạt động mà quý vị tham gia tại trường học và/hoặc câu lạc bộ phụ huynh học khu, quan hệ đối tác kinh doanh và/hoặc ủy ban tại CFISD.

Tôi đã phục vụ trong Ủy Ban Lập Kế Hoạch Dài Hạn năm 2019, Ban Lãnh Đạo Phụ Huynh của Tổng Giám Đốc Học Khu, Ủy Ban Lịch Trình, Ủy Ban Lãnh Đạo Cộng Đồng, Ủy Ban CPOC tại Trường Trung Học Cơ Sở Goodson và Trường Tiểu Học Robison. Tôi hiện là Cố Vấn của CFISD. Ngoài ra, tôi cũng phục vụ với vai trò là Ủy Viên trong Quỹ Giáo Dục Cy-Fair. Tôi đã tham gia Hội Đồng PTO của Trường Tiểu Học Robison trong 6 năm và là Điều Phối Viên VIPS của Trường Trung Học Cơ Sở Goodson trong 2 năm.

Bao gồm mọi lĩnh vực khác mà quý vị đã hỗ trợ CFISD chưa được đưa vào câu hỏi trước.

Với vai trò là chủ doanh nghiệp, tôi đã quyên góp bữa trưa cho nhiều trường học khác nhau và đã “trợ cấp” cho Trường Trung Học Cơ Sở Goodson. Tôi đã hỗ trợ học sinh bên ngoài CFISD như Trưởng Nhóm Nữ Hướng Đạo Sinh trong 7 năm, đồng thời là tình nguyện viên và thành viên của NCL - Pearls Chapter. Tôi là Cố vấn cho Quỹ Giáo Dục Cy-Fair, hiện đang nhận cố vấn cho 15 học sinh đã tốt nghiệp từ Cy-Fair ISD. Tất cả các em đều tiếp tục học đại học tại nhiều trường cao đẳng và đại học khác nhau.

Liệt kê các tổ chức Cy-Fair mà quý vị hiện đang tham gia, gồm cả các chức vụ nắm giữ.

Tôi hiện đang tham gia Hội Nữ Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ San Jacinto với vai trò là một người mẹ hướng đạo, Liên Đoàn Từ Thiện Quốc Gia - Cypress Pearls Chapter và Quỹ Giáo Dục Cy-Fair với vai trò là Người Được Ủy Viên và chủ tịch ủy ban.

Khi xem xét các kỹ năng và năng lực của quý vị, quý vị sẽ mang đến đóng góp tích cực nào khi là thành viên của Hội Đồng Quản Trị?

Tôi sở hữu một doanh nghiệp ở Cy-Fair. Trong doanh nghiệp của mình, tôi xử lý các vấn đề ngân sách, thiết lập mục tiêu, dịch vụ khách hàng, giữ chân nhân viên và thu hút khách hàng tiềm năng hàng ngày. Tất cả những kỹ năng được trau dồi qua nhiều năm này sẽ giúp tôi đưa ra quyết định mỗi ngày, một công việc mà thành viên hội đồng quản trị cần làm. Ngoài ra, kinh nghiệm và kiến thức phong phú của tôi trong cộng đồng này và học khu giúp tôi có cái nhìn riêng và sâu sắc về hướng đi mà học khu cần thực hiện để giúp chúng ta tiếp tục là một trong những học khu hạng A lớn nhất ở tiểu bang Texas.

Hội Đồng Quản Trị có những trách nhiệm gì?

Với tư cách là thành viên hội đồng, trách nhiệm của chúng ta là áp dụng các chính sách mà Tổng Giám Đốc Học Khu đề xuất cho học khu. Nếu cần sửa đổi chính sách, thì hội đồng nhà trường có thể đề xuất sửa đổi trước khi phê duyệt chính sách. Ngoài ra, hội đồng nhà trường cũng có nhiệm vụ tuyển Tổng Giám Đốc Học Khu mới khi cần thiết. Tất cả các thành viên hội đồng cũng phải ủng hộ giáo dục công ở cấp tiểu bang. Hội đồng nhà trường cũng có trách nhiệm phê duyệt ngân sách của học khu. Đến thăm trường là một khía cạnh khác khi trở thành thành viên hội đồng. Chúng ta bắt buộc phải đến thăm các trường học để chứng kiến tận mắt xem mỗi trường hoạt động như thế nào. Việc này cũng giúp chúng ta được tiếp xúc trực tiếp với ban giám hiệu, nhân viên và học sinh của trường để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.

Mối quan hệ tích cực của thành viên hội đồng quản trị trong Hội Đồng đóng vai trò gì trong việc tác động đến sự thành công của học sinh?

Là một hội đồng, điều quan trọng là các thành viên phải phối hợp với nhau để giúp học sinh đạt kết quả tốt hơn, giữ chân nhân viên và duy trì mức độ hài lòng của nhân viên, học sinh và phụ huynh. Một hội đồng không thể thống nhất ý kiến có thể dẫn đến chia rẽ cộng đồng. Tôi cảm thấy trách nhiệm của Hội Đồng là gắn kết cộng đồng của chúng ta lại với nhau để hỗ trợ học khu. Một hội đồng đoàn kết sẽ cho học sinh thấy rằng chúng ta thực sự đang phối hợp với nhau vì các em.

Học khu phải đối mặt với những thách thức quan trọng nào và đâu là các giải pháp khả thi để giải quyết những vấn đề đó?

Ưu tiên hàng đầu là tuyển dụng, giữ chân và đạt được mức độ hài lòng của nhân viên. Có thể thành lập một đội đặc nhiệm gồm các giáo viên để giúp học khu và hội đồng có được câu trả lời trực tiếp về những nhu cầu của giáo viên. Chúng ta nên tìm hiểu trực tiếp từ nguồn! Quý vị phải dành thời gian dự giờ học để thực sự biết giáo viên của chúng ta cần gì từ ban giám hiệu nhằm giúp giữ chân giáo viên tốt hơn và giúp họ hài lòng hơn. Tôi tin rằng sự an toàn tại trường học và sự lành mạnh về thể chất và tinh thần của học sinh là một thách thức liên tục mà chúng ta luôn phải vượt trước. Mặc dù Cy-Fair dẫn đầu về an ninh trường học và sức khỏe tinh thần, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta cần làm việc với những nhân viên trực tiếp giải quyết các vấn đề này trong lớp học và hành lang trường học. Vì sức khỏe tinh thần của học sinh, cần thành lập một nhóm đặc nhiệm gồm các em học sinh để giúp chúng ta hiểu học sinh của chúng ta đang phải đối mặt những gì về mặt cảm xúc.